



ที่ อว ๘๒๐๕.๐๒/๐.๑๐๕๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ “University Engagement” ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และขอเรียนเชิญนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ <http://www2.huso.tsu.ac.th/csd2021/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๔

โทรสาร ๐ ๗๔๔๔ ๓๘๗๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาคนและสังคม



(ฉบับประชาสัมพันธ์)

โครงการ การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ UNIVERSITY ENGAGEMENT

ความเป็นมาและความสำคัญ

การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หรือ “CSD สัมพันธ์” เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หัวใจสำคัญของการประชุมคือการเชื่อมโยงเครือข่ายอาจารย์และนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างกัน รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า ๔๐ แห่งทั่วประเทศ การประชุมวิชาการในแต่ละครั้งมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมกว่า ๕๐ ผลงาน

วัตถุประสงค์

- การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเวทีนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
 ๒. กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ
 ๓. เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งสหัสวรรษใหม่

เป้าหมาย

๑. จำนวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ สถาบัน
๒. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน
๓. จำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในการประชุม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผลงาน

กำหนดการ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุกาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ ๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช หมู่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐๗๔-๓๑๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ (สำนักงานคณะ) มือถือ ๐๘ ๐๖๑๑ ๗๐๐๗ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๗๖๐๖

ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมได้ทาง <http://www.huso.tsu.ac.th>

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด



กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงจังหวัดสงขลา/ รายการพิเศษ การเสวนาวิชาการ

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในยุค Disruptive Innovation (รายนามวิทยากรและสถานที่จัดเสวนา จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์การประชุมเร็ว ๆ นี้)

คำแนะนำ

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อจองที่พักด้วยตนเองล่วงหน้า ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ (ควรเลือกที่พักซึ่งอยู่ห่างจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร)

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คำแนะนำ

- โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อทีมประจำมหาวิทยาลัยและคล้องสัญลักษณ์กลุ่มซึ่งรับจากฝ่ายทะเบียน
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในปีนี้จึงงดกิจกรรมเดินพาเหรดและการเชิญธงสถาบัน ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมจะแสดงไว้ ณ จุด check-in ใกล้หอประชุม

เวลา ๐๘.๐๐ น. ติดต่อจุดลงทะเบียน ใต้อาคารหอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำอธิบาย

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ก่อนกำหนดวันประชุมประมาณ ๗ วัน ทาง website ของการประชุม (ใบลงทะเบียนแยกเป็นรายวัน) และเมื่อลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว โปรดนำส่งจุดลงทะเบียนเพื่อรับ Welcome Package

Welcome Package : เสื้อ CSD สัมพันธ์, สัญลักษณ์กลุ่ม, สูจิบัตร, อาหารว่างและน้ำดื่ม, คู่มืออาหารเที่ยง

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีการในหอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลำดับพิธีการ

- วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณและจังหวัดสงขลา
- การแสดงศาสตร์โนรา โดยครูธรรมนิത്യ นิคมรัตน์ และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง*
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ
- นายกษมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม กล่าวรายงาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* กล่าวเปิดงาน
- ตัวแทนองค์กรร่วมจัดถ่ายภาพร่วมกันบนเวที



เวลา ๑๐.๐๐ น. การปาฐกถาในหัวข้อ “University Engagement” (๑๒๐ นาที)

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คูปองอาหารกลางวันได้ที่ร้านค้าซึ่งร่วมรายการ (ที่นั่งในโรงอาหารของคณาจารย์ สำรองไว้บริเวณชั้น ๒)

เวลา ๑๓.๐๐ น. CSD Talks “การยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตการพัฒนารุ่นใหม่ท้องถิ่นและสังคม” (๑๒๐ นาที)

รายนามวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ทักษิณ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพิณิจ (อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน)

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (ประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียว)

นายสหรัฐ สังข์ทอง (ศิษย์เก่าหลักสูตรชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่งาน CSR ปตท.สผ.)

ตัวแทนผู้นำชุมชนอาวุโสจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร (ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม)

คำอธิบาย

เมื่อสิ้นสุด spot แนะนำวิทยากรแล้ว วิทยากรขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ๑๕ นาที ตามลำดับ ยกเว้นท่านสุดท้าย แสดงวิสัยทัศน์และสรุป ๓๐ นาที จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (๓๐ นาที)

เวลา ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อขอรับอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ที่จุดลงทะเบียน

เวลา ๑๕.๓๐ น. การนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการ (๑๘๐ นาที)

- การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ที่ อาคาร ๑๕ (หลังหอประชุม) ห้อง ๑๕๓๐๔ (๑๓๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๓๐๕ (๑๘๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๓๐๖ (๑๘๐ ที่นั่ง) ห้อง ๑๕๔๐๑ (๒๕๐ ที่นั่ง) และห้อง ๑๕๔๐๒ (๒๐๐ ที่นั่ง)
- การนำเสนอคลิปวิดีโอที่สนับสนุนโครงการพัฒนา (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ที่ อาคาร ๑๕ (หลังหอประชุม) ห้อง ๑๕๔๐๓ (๔๕๐ ที่นั่ง)
- CSD Young Talks การประกวดสุนทรพจน์ (รายชื่อผู้เข้าประกวดโปรดอ่านในสูจิบัตร)
เข้าร่วมชมการประกวดได้ที่ เวทีเปิด โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
- การแข่งขันแผนที่ความคิด (รายชื่อหลักสูตรที่เข้าแข่งขันโปรดอ่านในสูจิบัตร)
สนามแข่งขัน หอประชุมปาริชาติ (ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้าบริเวณการแข่งขัน ขออภัยในความไม่สะดวก)



เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน จึงขอให้แต่ละสถาบันส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เวลา ๑๘.๓๐ น. งานเลี้ยงต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*

รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในปีถัดไป

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะส่งการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีงานเลี้ยงต้อนรับ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและใบตอบรับได้จากเว็บไซต์ของการประชุมเร็ว ๆ นี้ การส่งแบบตอบรับกลับนั้น ขอให้สแกนหรือถ่ายเป็นไฟล์ภาพส่งถึงผู้รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงโดยตรง ซึ่งจะระบุรายละเอียดไว้ในแบบตอบรับ

วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

คำแนะนำ

- โปรตุเกสกายสุภาพ โดยสวมเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ และคล้องสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม

เวลา ๐๗.๐๐ น. บริการอาหารเช้า ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำอธิบาย

บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมที่สวมเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ เท่านั้น และใช้หลัก first come first serve จนกว่าอาหารจะหมด หากท่านมาล่าช้า ร้านค้าในโรงอาหารมีอาหารจำหน่าย ท่านสามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย (ขอภัยในความไม่สะดวก)

เวลา ๐๘.๐๐ น. การประชุมคณาจารย์เครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น ๒

จัดโดย สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีการในหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลำดับพิธีการ

- วัตถุประสงค์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- การประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร
- การประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่าย CSD สัมพันธ์ และถ่ายภาพร่วมกัน
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้



เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้

กิจกรรมสถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน

คำอธิบาย

แต่ละมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้ด้วยยานพาหนะของตนเอง ทางสถานีการเรียนรู้จะจัดกิจกรรมและอาหารกลางวันไว้รับรองตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานีโดยพลการ และกิจกรรมจะเลิกไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น.

เมื่อเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
๒. หอประชุมปารีชาต รองรับได้ ๘๐๐ ที่นั่ง บริการที่นั่งเสริม ณ อาคาร ๑๕ (อาคารหลังหอประชุม) ห้อง ๑๕๔๐๑ (๒๕๐ ที่นั่ง), ห้อง ๑๕๔๐๒ (๒๐๐ ที่นั่ง), ห้อง ๑๕๔๐๓ (๔๕๐ ที่นั่ง)
๓. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์การปาฐกถาและ CSD Talks ทางเพจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ <https://www.facebook.com/husotsu>

* อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน



สถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน

การออกแบบสถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์ว่า “ชุมชนต้องการอะไร และพลังของนิสิตนักศึกษาจะสามารถหนุนเสริมชุมชนได้อย่างไร” ด้วยเหตุนี้ กิจกรรม ณ สถานีการเรียนรู้ นอกจากจะสร้างเสริมประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตนักศึกษาแล้ว ชุมชนยังจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในกิจกรรมเชิงการพัฒนาด้วย

แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานีการเรียนรู้ที่สนใจได้สูงสุด ๓ แห่ง (เรียงตามลำดับ) โดยแสดงความจำนงไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้คณะกรรมการจะทำการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าร่วมการประชุมไปยังสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเนื่องจากแต่ละสถานีสามารถรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนจำกัด มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อน จึงมีโอกาสสำรองสิทธิ์ได้ก่อน (คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด)

ขอความอนุเคราะห์แต่ละมหาวิทยาลัย **เดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้ด้วยยานพาหนะของตนเอง** ทางสถานีการเรียนรู้จะจัดกิจกรรมและอาหารกลางวันไว้รับรองตามจำนวนที่ฝ่ายทะเบียนได้แจ้งไว้ โปรดเดินทางไปยังสถานีของตนเองเท่านั้น **ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานีโดยพลการ** และกิจกรรม ณ สถานีการเรียนรู้ จะเสร็จไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น หลังจากนั้น ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ศึกษาข้อมูลของสถานีการเรียนรู้และติดตามผลการจัดสรรสถานี ได้ทางเว็บไซต์ของการประชุม

จำนวนที่รับได้	สถานีการเรียนรู้
๒๐๐ คน	สถานีบ้านท่าหิน ชุมชนชาวบกแห่งคาบสมุทรสทิงพระ (สงขลา) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๕๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕๐ นาที
๒๐๐ คน	สถานีหาดสวนกง จะนะ พื้นที่แห่งชีวิตและความสุข (สงขลา) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที
๑๐๐ คน	สถานีบ้านใหม่ ชุมชนประมงชายฝั่งแห่งทะเลสาบสงขลา (สงขลา) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๒๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที
๑๐๐ คน	สถานีบ้านหัวเขา โครงการ CSR ของ ปตท.สผ. (สงขลา) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๒๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที
๒๐๐ คน	สถานีภูมิปัญญาทะเลน้อย (พัทลุง) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชม.
๒๐๐ คน	สถานี บ้านพอเพียง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พัทลุง) การเดินทาง : ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชม.

หมายเหตุ แนะนำที่พักเป็นหมู่คณะในจังหวัดพัทลุง : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนาางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๙ ๖๓๘๙ ๘๙๔๓ E-mail : tsu_slow@tsu.ac.th

ดูรายละเอียดที่พักและจองล่วงหน้าได้ที่ : <https://clw.tsu.ac.th/page.php?idm=1&mid=408>



กติกากและปฏิทินการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ปฏิทินการส่งผลงาน

ส่งบทความย่อภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔	เปิดรับบทความ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น	หมดเขตวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
ส่งบทความฉบับเต็ม ไม่เกิน ๘ หน้ากระดาษ A๔	ไม่เกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์	ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติ	ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
	ไม่เกินวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนทักษะการเขียนผลงานวิชาการ	๑๐๐ คะแนน
คะแนนทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ	๑๐๐ คะแนน
คะแนนรวม	๒๐๐ คะแนน

เกียรตินิยม

ระดับชมเชย	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ระดับดี	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ระดับดีมาก	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ระดับดีเด่น	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

การมอบเกียรตินิยม

เกียรตินิยมมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ ๑ ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามผู้เขียนชื่อแรก (กรณีผู้เขียนคนเดียว) หรือ ผู้เขียนชื่อแรก “และคณะ” (กรณีผู้เขียนหลายคน)

เกียรตินิยมระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรตินิยมบนเวที

เกียรตินิยมระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม

หมายเหตุ

- ใบตอบรับจัดส่งให้เมื่อบทความฉบับเต็มผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๒ ท่าน
- ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และชำระค่าลงทะเบียนผลงาน ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มิเช่นนั้นอาจถูกถอนสิทธิ์ในการนำเสนอ
- เฉพาะผลงานที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมแล้วเท่านั้น จะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding
- ติดตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการจัดเตรียมบทความ ช่องทางการส่งบทความ และช่องทางดาวน์โหลด eProceeding ได้ทาง <http://www.huso.tsu.ac.th>
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด



กติกาและปฏิทินการประกวด Best Practice Awards

เป็นการนำเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ University Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผลงานได้หลักสูตรละ ๑ ผลงานเท่านั้น

ปฏิทินการส่งคลิปผลงาน

ผู้เข้าประกวดเผยแพร่คลิปผลงานความยาวไม่เกิน ๕ นาที บนแพลตฟอร์ม YouTube โดยเปิดให้เข้าชมได้แบบสาธารณะ จากนั้นโพสต์ link บนเว็บไซต์ของงานประชุม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก

- กรรมการรอบคัดเลือกจะพิจารณาคlipผลงาน ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยใช้แบบประเมิน เพื่อคัดผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดจำนวน ๑๐ ทีม ผ่านเข้ารอบ
- ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ไม่เกินวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- เนื่องจากโครงการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาได้รับการรับรองแล้วว่าเป็น Best Practice ระดับหลักสูตร สำหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบนั้น จะได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย ซึ่งจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม

รอบการแข่งขัน

- แต่ละทีมที่เข้ารอบจะใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที แบ่งเป็น เปิดclipผลงาน ๕ นาที นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ๕ นาที และช่วง ถาม-ตอบ ๕ นาที
- เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนำเสนอและการตอบคำถามเป็นสำคัญ
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที

เกียรติบัตร

ระดับชมเชย	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ระดับดี	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ระดับดีมาก	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ระดับดีเด่น	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

การมอบเกียรติบัตร

เกียรติบัตรมอบให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบตามระดับคุณภาพของผลงาน เพียงผลงานละ ๑ ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามชื่อทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด



กติกาและปฏิทินการประกวด CSD Young Talks

เป็นการประกวดสุนทรพจน์ (การพูดปากเปล่า) ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ University Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้เพียงหลักสูตรละ ๑ คนเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ และ/หรือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ (แล้วแต่ประเด็นที่เลือก) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงทักษะการพูดในที่สาธารณะ และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อปรับเทคนิคการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพูด (ในการนี้ จะใช้เวทีเปิดในโรงอาหารเป็นเวทีประกวด)

เกียรตินิยม

ระดับชมเชย	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ระดับดี	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ระดับดีมาก	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ระดับดีเด่น	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

การมอบเกียรตินิยม

เกียรตินิยมมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงาน

เกียรตินิยมระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรตินิยมบนเวที

เกียรตินิยมระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม

หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด



กติกากและปฏิทินการแข่งขันแผนทีความคิด

เป็นการแข่งขันวาดแผนทีความคิดของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ หลักสูตรละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน

กติกากการแข่งขัน

โจทย์การแข่งขันมาจากปาฐกถาและ CSD Talks โดยแต่ละทีมมีเวลาวาดแผนทีความคิด ๓๐ นาที และมีเวลาในการนำเสนอแผนทีความคิด ๕ นาที

เกณฑ์การตัดสิน

ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ

เกียรติบัตร

ระดับชมเชย	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
ระดับดี	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ระดับดีมาก	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
ระดับดีเด่น	ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

การมอบเกียรติบัตร

เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ ๑ ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามชื่อทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที

เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม

หมายเหตุ

- แต่ละทีมนำเครื่องเขียนมาเอง กองจัดการแข่งขันจะเตรียมกระดาษปฐพีและกระดาษกาไว้เท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- ภาพผลงานจะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding



ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม

ประเภท	อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า	อัตราค่าลงทะเบียนปกติ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี	๖๐๐ บาท/คน	๗๐๐ บาท/คน
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป	๑,๕๐๐ บาท/คน	๑,๖๐๐ บาท/คน

หมายเหตุ

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อัตราค่าลงทะเบียนปกติ สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน หลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
แต่ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ***ในกรณีที่ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ แต่ยังคงได้รับสัญลักษณ์กลุ่มและอื่น ๆ***

ค่าลงทะเบียนผลงาน

ประเภทผลงาน	อัตราค่าลงทะเบียน
ผลงานทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี	๕๐๐ บาท/ ผลงาน
ผลงานทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ กลุ่ม ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย	๑,๐๐๐ บาท/ ผลงาน
ผลงานศิลปวัฒนธรรมโครงการพัฒนาระดับปริญญาตรี (Best Practice Awards)	๕๐๐ บาท/ ผลงาน

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนผลงาน ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการนำเสนอ และ
ผู้นำเสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๘๖๘-๐-๐๔๕๔๐๓
ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขนาดเสื้อ (UNISEX)

ขนาด	๒S	S	M	L	XL	๒XL	๓XL	๔XL
รอบอก (นิ้ว)	๓๔	๓๖	๓๘	๔๐	๔๒	๔๔	๔๖	๔๘
ความยาว (นิ้ว)	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑



แนะนำแหล่งศึกษาดูงานตามอัยาศัย

แหล่งศึกษาดูงานรอบเมืองสงขลาและใกล้เคียง (โปรดติดต่อล่วงหน้า)

ย่านเมืองเก่าสงขลา ติดต่อ สำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

เลขที่ ๑๓ ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๑ ๖๗๕ โทรสาร ๐๗๔ ๓๒๑ ๖๗๖

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา

เลขที่ ๑๓ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

ติดต่อ โทรศัพท์ : ๐๗๔ ๓๑๑ ๗๒๘ โทรสาร ๐๗๔ ๓๑๑ ๘๘๑

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมู่ที่ ๑ บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐

ติดต่อ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๕๕๑ ๖๑๑ - ๒, ๐๙๓ ๕๗๕ ๘๘๒๗ โทรสาร ๐๗๔ ๕๕๑ ๖๑๙

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เลขที่ ๗๙/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

ติดต่อ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๐๐ ๘๖๘

วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐฐาน) ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐

ติดต่อ ๐๘๒ ๔๓๑ ๒๗๑๖ (พระครูใบฎีกาศักกรินทร์) หรือ ๐๘๖ ๐๕๒ ๖๗๑๘ (คุณบุญศิริ)

อุทยานนกน้ำคูขุด หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐ อุทยานมีเรือนำชม

ติดต่อ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา โทร. ๐ - ๗๔๓๙ - ๗๐๔๒

และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หาดสมิหลา, หาดชลาทัศน์, สวนสองทะเล, น้ำตกโตนงาช้าง, เขาตังกวน, เกาะยอ, ถนนคนเดินสงขลา, ตลาดกิมหยง, ตลาดกรีนเวย์, ตลาดน้ำคลองแห, ตลาดนัดเปิดท้ายประมงใหม่ เป็นต้น



บันทึกท้ายโครงการ

รายนามมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์

ภาคเหนือ	ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	๖. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	๗. มหาวิทยาลัยทักษิณ
๘. มหาวิทยาลัยพะเยา	๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร	๙. มหาวิทยาลัยบูรพา	๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
๑๐. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	๑๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
	๑๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๑. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
	๑๒. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม	
	๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	๑๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
		๑๔. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

(ที่มา : สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

- ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม -